

**ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่ม**  
**สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข**  
**พ.ศ. ๒๕๕๑**

.....

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการจ่ายเงินสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการคงสิทธิที่ได้รับอยู่เดิมก่อนที่จะเปลี่ยนสถานภาพ

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓ วรรคสี่ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๑๔.๓.๗ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ รับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขไว้ดังนี้

๑. ในประกาศนี้

“พ.ต.ส.” หมายความว่า เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

“ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์ กายภาพบำบัด และด้านการสาธารณสุข อื่น ๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย จิตวิทยาคลินิก กิจกรรมบำบัด เป็นต้น โดยอาจมีหน้าที่สอน วิจัยหรือหน้าที่อื่นเป็นหลักก็ได้

๒. ให้จ่าย พ.ต.ส. แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ และเคยได้รับ พ.ต.ส. ก่อนเปลี่ยนสถานภาพ ตามลักษณะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

กรณีผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขผู้ใดปฏิบัติงานหลายด้านหรือหลายลักษณะงานให้ได้รับ พ.ต.ส. ในอัตราที่สูงสุดสำหรับตำแหน่งหรือตามลักษณะงานนั้นเพียงอัตราเดียว

กองการเจ้าหน้าที่  
พร้อมต้นเรื่อง

13 ต.ค. 2551  
งานสารบรรณแจ้งแล้ว

๓. ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้ผู้นั้นได้รับ พ.ต.ส. เดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ถ้าในเดือนใดมิได้ปฏิบัติหน้าที่ตามลักษณะงานที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จะไม่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ส. สำหรับเดือนนั้น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ลาป่วย ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาได้ในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทำการ เว้นแต่ เป็นการป่วยอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อาจให้ได้รับ พ.ต.ส.เกินหกสิบวันทำการได้แล้วแต่กรณี

(๒) ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ

(๓) ลาคลอดบุตร ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน

(๔) ลาพักผ่อนประจำปี ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีตามที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาหยุดงาน สิทธิการลาหยุดงาน และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

(๕) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ กรณียังไม่เคยลามาก่อน ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

(๖) ลาไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน หากพ้นระยะเวลาที่ลาแล้วผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งภายในเจ็ดวัน ให้งดจ่าย พ.ต.ส. หลังจากนั้นจนถึงวันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่

(๗) ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รับ พ.ต.ส. ระหว่างลาได้ไม่เกินหกสิบวัน

๔. การเบิกจ่ายพ.ต.ส. ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐



(ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล สกลสัตยาทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

บัญชีกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงานและอัตรา พ.ศ.ศ.

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าจ้างเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตราพ.ศ.ศ. (บาท/เดือน)
แพทย์	๑	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๕,๐๐๐
	๒	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ๒.๑ เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาต่างๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่ ๓ จากแพทยสภา หรือ ๒.๒ เป็นแพทย์ที่ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง หรือ ๒.๓ เป็นแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบคุณภาพ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นจำนวนตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนด หรือ ๒.๔ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอหรือศูนย์บริการระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลประเมินการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีติดต่อกันมากกว่า ๔ ปี โดยนับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเป็นปีที่ ๑	๑๐,๐๐๐
	๓	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ ๓.๑ สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป ๓.๒ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ๓.๓ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก ๓.๔ สาขานิติเวชศาสตร์ ๓.๕ สาขาจิตเวชศาสตร์ ๓.๖ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ๓.๗ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ๓.๘ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ๓.๙ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)	๑๕,๐๐๐

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตราพ.ด.ส. (บาท/เดือน)
ทันตแพทย์	๑	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๕,๐๐๐
	๒	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางทันตแพทยศาสตร์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง	๗,๕๐๐
	๓	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นทันตแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาต่างๆ จากทันตแพทยสภา	๑๐,๐๐๐
เภสัชกร	๑	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๑,๕๐๐
	๒	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นเภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ๒.๑ การเตรียมยาหรือวิเคราะห์ยาเคมีบำบัด หรือ ๒.๒ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาในกลุ่มโรคติดต่อร้ายแรง เช่น เอชดี วัณโรค ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นคลินิกเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยกจากการจ่ายยาปกติ หรือ ๒.๓ งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการตรวจจับและทำคดี	๓,๐๐๐
พยาบาล	๑	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ๑.๑ ให้บริการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก การพยาบาลครอบครัวและชุมชน การบริการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย หรือ ๑.๒ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่ม ๑.๑	๑,๐๐๐
	๒	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ๒.๑ ให้บริการพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการ ห้องคลอด ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยใน หรือ	๑,๕๐๐

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตราพ.ต.ศ. (บาท/เดือน)
		<p>๒.๒ ให้บริการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)</li> <li>- งานตรวจบำบัดพิเศษโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางตรงตามสาขาที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง ได้แก่ การพยาบาลในหน่วยเคมีบำบัด รังสีรักษา การตรวจรักษาผ่านกล้องหรือเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การตรวจสวนหัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ปอดและหัวใจเทียม ไตเทียม งานปลูกถ่ายอวัยวะ การบำบัดทางจิต-ประสาท การบำบัดยาเสพติด การบำบัดด้วยไฟฟ้า การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/ผู้พิการ การให้คำปรึกษาพิเศษด้านสุขภาพ (Counseling)</li> <li>- การตรวจบำบัดพิเศษเฉพาะทางอื่นๆ รวมทั้งการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ที่สภาการพยาบาลรับรอง หรือ</li> </ul> <p>๒.๓ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่ม ตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒</p>	
	๓	<p>ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้</p> <p>๓.๑ ให้บริการพยาบาล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การพยาบาลวิสัญญีโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลที่มีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป</li> <li>- การพยาบาลเวชปฏิบัติโดยพยาบาลที่ได้รับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner)</li> <li>- การพยาบาลในแผนกผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต (ICU หรือ CCU) หรือการพยาบาลผู้ป่วยหนัก หรือผู้ป่วยวิกฤตนอกแผนกดังกล่าว โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต</li> <li>- การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงหรืออันตราย (โรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)</li> <li>- การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โดยผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (APN) จากสภาการพยาบาล หรือผู้ที่ได้รับปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาล</li> </ul>	๒,๐๐๐

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตราพ.ด.ส. (บาท/เดือน)
		<p>เฉพาะทาง ทางคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบวุฒิปับัตรแสดง ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ของสภาการพยาบาล หรือ</p> <p>๓.๒ ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมควบคุมในการพัฒนาระบบคุณภาพการ บริการทางการพยาบาล เป็นจำนวนตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนด หรือ</p> <p>๓.๓ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดย ต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการ หรืองานบริการพยาบาลในกลุ่ม ตาม ๓.๑</p>	
นักเทคนิค การแพทย์	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	๑,๐๐๐
นักรังสีการแพทย์	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	๑,๐๐๐
นักกายภาพบำบัด	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	๑,๐๐๐
นักแก้ไขความ ผิดปกติของการสื่อ ความหมาย หรือ นักวิชาการศึกษา พิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้านแก้ไขความ ผิดปกติของการสื่อ ความหมาย	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	๑,๐๐๐
นักกิจกรรมบำบัด หรือนักอาชีวบำบัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน กิจกรรมบำบัด	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	๑,๐๐๐

ตำแหน่ง	กลุ่มที่	ลักษณะงาน	อัตราพ.ศ. (บาท/เดือน)
นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติคลินิก	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๑,๐๐๐
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก	-	ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๑,๐๐๐